



ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
สายสนับสนุนวิชาการ (ครั้งที่ 5/2567) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี

ตามที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 5/2567 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2567 โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตลอดจน วัน เวลา และ สถานที่คัดเลือกของตำแหน่งดังกล่าว ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกส่วนข้อเขียน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
1	นางสาวเมณิศา ภัทรพิรสกุล
2	นางสาวนภพัทธ์ ผ่องใส
3	นางสาวณัฐวรรณ บุญประเสริฐ
4	นางสาวพฤทธิพรณ ก่อวกิติกุล
5	นายชวิน เสนาจันทร์
6	นางสาวชนิกานต์ ก้านจันทร์
7	นายปวรพบ อภิชาติตรากุล
8	นางสาวรุจิรา พรใจหาญ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนตามตารางการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) ที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล)

รองคณบดีฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน

ปฏิบัติการแทนคณบดี

กำหนดการและเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ระดับวุฒิปริญญาตรี

วัน/สถานที่	วิชาสอบ	หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 310 ตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	ทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) สอบปฏิบัติความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ - โปรแกรม Microsoft Word การจัดรูปแบบเอกสาร - โปรแกรม Microsoft Excel การใช้สูตรในการคำนวณ	ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ได้ที่ www.tbs.tu.ac.th >> เกี่ยวกับเรา >> Job Opportunities (ร่วมงานกับเรา)

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

1. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง เข้าห้องทดสอบหลังจากเวลาทดสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที
2. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง ออกจากห้องทดสอบภายในเวลา 30 นาที นับจากเวลาเริ่มทดสอบ

เกณฑ์การคิดคะแนนผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ

1. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์จนถึงวันปิดรับสมัครหรือผลการทดสอบ SMART for Work ของศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ คณิตศาสตร์ การอ่าน และภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนรวม 50% ขึ้นไป มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์จนถึงวันปิดรับสมัคร และต้องมีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC TU-GET หรือ TU-STEPS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัครประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา จึงจะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
2. ผู้สมัครต้องได้คะแนนทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่งมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
3. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบข้อเขียนในระดับผ่านทุกด้านจึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

.....